

Số: 22 /BC-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ và Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV	Số: 809
ĐẾN	Ngày: 05/02/15
	Chuyên: Thực hiện

về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Công văn số 4746/BNG-UBND ngày 31/12/2014 của Bộ Ngoại giao về việc báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ngày 23/6/2004 và Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo kết quả thực hiện như sau:

1. Tình hình chung

Quảng Ngãi hiện có khoảng 8.000 người đang định cư sinh sống ở 33 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tập trung chủ yếu là ở Hoa Kỳ với khoảng 6.000 người, Úc khoảng 600 người, Canada khoảng 300 người, còn lại ở các nước Châu Âu và một số nước Châu Á. Dù sống xa Tổ quốc, đại đa số cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tinh thần tự tôn dân tộc, gắn bó với người thân trong nước và hướng về quê hương.

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ ngày 23/6/2004 và Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, trong thời gian qua, công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tại Quảng Ngãi đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Ngày càng có nhiều kiều bào về thăm quê hương đất nước, tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư và hợp tác giảng dạy, tư vấn trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa nghệ thuật, thể thao và tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo giúp đỡ đồng bào trong nước khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, xoá đói, giảm nghèo.

2. Tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với NVNONN, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/6/2006 về tăng cường công tác đối ngoại trong thời kỳ đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2243/KH-UBND ngày 17/8/2006 nhằm cụ thể hóa Chỉ thị số 08-CT/TU của Tỉnh ủy, trong đó xác định công tác đối với kiều bào Quảng Ngãi ở nước ngoài là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, mang tính thường xuyên và lâu dài, đồng thời xác định kiều bào là nguồn lực quan trọng góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân và kiều bào ta ở nước ngoài về nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với NVNONN, kịp thời tuyên truyền, cung cấp đến kiều bào Quảng Ngãi ở nước ngoài các thông tin chính thống từ trong nước và trong tỉnh qua nhiều kênh khác nhau như qua Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Quảng Ngãi, website của Sở Ngoại vụ và các sở ban, ngành, địa phương của tỉnh; tổ chức các buổi gặp mặt thân mật giữa lãnh đạo tỉnh với bà con kiều bào nhân dịp kiều bào về quê ăn Tết cổ truyền của dân tộc.

Đặc biệt trong các năm 2011 và 2014, tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức đón tiếp thành công 02 Đoàn đại biểu gồm 330 em học sinh, sinh viên kiều bào đến thăm tỉnh. Thông qua các chương trình hoạt động tại địa phương, các em hiểu thêm về quê hương, con người Quảng Ngãi nói riêng và truyền thống của dân tộc Việt Nam nói chung trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Cũng trong Chương trình Trại hè Việt Nam 2014 diễn ra tại huyện đảo Lý Sơn, các em đã vận động bà con kiều bào ở nước ngoài quyên góp ủng hộ ngư dân của tỉnh hơn 1,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các cấp, các ngành hỗ trợ và tạo điều kiện ngày càng thuận lợi hơn cho bà con kiều bào về các vấn đề liên quan đến xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại, đầu tư, kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi để bà con về nước tham gia hợp tác đầu tư, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ, ... tại quê hương, đóng góp công sức vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; ghi nhận, biểu dương và tặng bằng khen cho cá nhân kiều bào có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo, từ thiện tại tỉnh.

UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan phối hợp thành lập Hội thân nhân người Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi định cư ở nước ngoài (sau Đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2010-2015, Hội đã được đổi tên thành Hội Thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Quảng Ngãi). Hiện nay, Hội đang hoạt động tương đối hiệu quả, đã nắm được tương đối đầy đủ số lượng kiều bào quê Quảng Ngãi và thân nhân của bà con kiều bào phục vụ cho công tác vận động kiều bào về quê hương hợp tác, đầu tư cũng như làm cơ sở để giải quyết các vấn đề liên quan đến Việt kiều khi về địa phương.

3. Kết quả thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ, số lượng kiều bào Quảng Ngãi về quê ngày càng tăng. Theo thống kê, từ 2004 đến nay, số lượng kiều bào Quảng Ngãi về quê với mục đích thăm thân, tham gia làm công tác từ thiện, giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn, du lịch kết hợp tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, kinh doanh tăng dần qua mỗi năm, cụ thể: năm 2004 có 45 người, năm 2005 có 279 người, năm 2006 có 440 người, năm 2007 có 967 người, năm 2008 có gần 600 người, năm 2009 có 794 người, năm 2010 có 940

người, năm 2011 có 1134 người, năm 2012 có 816 người, năm 2013 có 1204 người và năm 2014 là 993 người. Lượng kiều hối do bà con kiều bào chuyển về qua hệ thống ngân hàng và các hình thức khác nhau để giúp đỡ gia đình và người thân ngày càng tăng.

Với chính sách kêu gọi đầu tư thông thoáng, môi trường đầu tư ổn định, trong những năm qua, bên cạnh việc thu hút đầu tư của các công ty trong và ngoài nước, tỉnh Quảng Ngãi cũng rất quan tâm đến việc kêu gọi kiều bào về làm việc, hợp tác, đầu tư tại tỉnh và công tác khen thưởng đối với bà con kiều bào. Trong thời gian qua, tại tỉnh có 08 chuyên gia trí thức kiều bào là giáo sư, tiến sĩ về làm việc, hợp tác ngắn hạn với các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và 01 dự án đầu tư vào tỉnh của NVNONN hoạt động trong lĩnh vực du lịch, xây dựng các công trình dân dụng, đường sắt, đường bộ; buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; mua bán, nhập khẩu xe ô tô, cơ giới, ... với tổng số vốn đăng ký là 10 tỷ đồng; UBND tỉnh đã khen thưởng cho 01 cá nhân kiều bào đã có nhiều đóng góp thiết thực trong hoạt động khám chữa bệnh từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại tỉnh.

Hoạt động vận động, kêu gọi bà con kiều bào hỗ trợ cho ngư dân, học sinh nghèo, người khuyết tật, hộ nghèo vùng bị ảnh hưởng do thiên tai và đồng bào vùng bị thiên tai cũng đạt kết quả đáng khích lệ. Nhiều kiều bào đã tham gia hoặc giới thiệu để các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đến hoạt động tại tỉnh, điển hình là tổ chức Hội những người Canada giúp trẻ em Việt Nam (một tổ chức phi chính phủ nước ngoài) do một Việt kiều gốc Quảng Ngãi sáng lập đã và đang thực hiện các chương trình, dự án viện trợ tại Quảng Ngãi. Tính từ năm 2009 đến nay, bà con kiều bào đã hỗ trợ, tài trợ cho nhân dân Quảng Ngãi bằng hình thức trực tiếp hoặc thông qua các chương trình, dự án PCP nước ngoài với tổng số tiền đạt gần 10 tỷ đồng.

4. Hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với NVNONN tại địa phương vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như sau:

- Công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ tuy đã triển khai nhưng chưa được thường xuyên và thiếu tính đồng bộ ở các cấp, các ngành do vẫn còn một số cơ quan, địa phương xem công tác NVNONN là của cơ quan chuyên trách, không phải là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về sự đổi mới và phát triển của đất nước đến với kiều bào ở nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn cả về phương tiện, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ.

- Chưa xây dựng được chương trình, nội dung hành động cụ thể về công tác đối với NVNONN để chủ động trong việc vận động, thu hút đối với kiều bào Quảng Ngãi ở nước ngoài nhằm khai thác tối đa nguồn lực này, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

- Tổ chức bộ máy, biên chế và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đầu mối đảm trách công tác NVNONN chưa được kiện toàn. Cán bộ làm công tác về NVNONN vẫn còn theo chế độ kiêm nhiệm nên công tác tham mưu còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác đối với NVNONN.

- Tuy đã nắm được số lượng kiều bào gốc Quảng Ngãi ở nước ngoài nhưng vẫn chưa xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin về kiều bào ở từng nước để có cơ sở xây dựng kế hoạch chương trình tiếp cận sâu hơn và cụ thể hơn người Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ở nước ngoài.

5. Kiến nghị, đề xuất

Nhằm thu hút nhiều hơn sự đóng góp của cộng đồng NVNONN vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ mới, UBND tỉnh Quảng Ngãi có một số kiến nghị, đề xuất sau đây:

- Cần tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ cũng như các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta về công tác đối với NVNONN ở tất cả các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong nước và cộng đồng NVNONN; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân với nhiều hình thức phong phú, đa dạng và bằng nhiều kênh thông tin, quảng bá trong và ngoài nước; kịp thời cụ thể hoá các chủ trương, Nghị quyết của Đảng đối với NVNONN thành các chính sách, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để kiều bào đóng góp công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, biên chế, kinh phí, phương tiện hoạt động ở địa phương về công tác đối với NVNONN và quy định cụ thể về việc thành lập bộ phận chuyên môn tham mưu cho UBND cấp tỉnh về công tác này theo nội dung Chỉ thị số 19/2008/CT-TTg ngày 06/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với NVNONN.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Ủy ban Nhà nước về NVNONN và UBND tỉnh, các cơ quan đối ngoại cấp tỉnh để việc thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, công tác vận động NVNONN được hiệu quả hơn.

- Cần tăng cường cán bộ chuyên sâu về công tác cộng đồng và đội ngũ cán bộ chuyên trách trong công tác đối với NVNONN; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về công tác NVNONN cho cán bộ phụ trách của các địa phương, đặc biệt là kinh nghiệm vận động chuyên gia, trí thức kiều bào về nước hợp tác, làm việc tại địa phương. Tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách công tác NVNONN các địa phương tham gia các đoàn công tác của Ủy ban Nhà nước về NVNONN ra nước ngoài để tiếp xúc cộng đồng tại các nước.

- Hỗ trợ kinh phí dành cho các hoạt động phục vụ công tác vận động kiều bào cũng như Quỹ Hỗ trợ và vận động cộng đồng; thành lập Hội thân nhân NVNONN ở tất cả các tỉnh thành và có biện pháp hỗ trợ hoạt động đối với Hội. Xác định đây là kênh quan trọng để các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội trong nước và cộng đồng người Việt ở nước ngoài trao đổi thông tin lẫn nhau, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch

cụ thể cho công tác vận động, thu hút sự đóng góp tài lực, vật lực của bà con kiều bào. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về việc xây dựng và củng cố các Hội thân nhân Việt kiều trong cả nước để học hỏi kinh nghiệm giữa các hội nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp trong công tác vận động NVNONN ở các địa phương.

- Xây dựng cơ sở thông tin dữ liệu về cộng đồng NVNONN như địa bàn định cư, giới tính, học hàm học vị, độ tuổi lao động, lĩnh vực khoa học chuyên môn, tiềm lực kinh tế và tri thức, nguyện vọng hướng về quê hương để có luận cứ đánh giá đúng năng lực của kiều bào, để từ đó hoạch định được chính sách thu hút kiều bào phù hợp cũng như triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối với NVNONN, đem lại lợi ích cho cộng đồng, cho đất nước.

- Cung cấp thông tin đầy đủ và nhanh chóng về các thủ tục pháp lý, các chính sách liên quan cũng như cần tạo hành lang pháp lý thông thoáng cho các dự án đầu tư của kiều bào.

- Các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài cần giúp địa phương tổ chức các cuộc tiếp xúc, gặp mặt giữa Lãnh đạo địa phương với kiều bào nhằm phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của địa phương trong việc kêu gọi kiều bào về quê hương làm ăn, hợp tác và đầu tư, đồng thời hỗ trợ các tỉnh thành thu thập, tổng hợp thông tin, số liệu về kiều bào của các tỉnh thành đang sinh sống ở nước ngoài nhằm giúp các địa phương làm tốt công tác vận động kiều bào.

- Điều phối và giới thiệu các chuyên gia, trí thức NVNONN, các doanh nghiệp tiềm năng của kiều bào ở nước ngoài về hợp tác với tỉnh Quảng Ngãi, các tổ chức và cá nhân NVNONN có thể làm đầu mối giúp tỉnh Quảng Ngãi vận động các nhà đầu tư, các chuyên gia trên các lĩnh vực khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, môi trường ...

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với NVNONN trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và một số đề xuất trong thời gian đến.

Kính báo cáo Bộ Ngoại giao./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Ngoại vụ;
- Công an tỉnh;
- VPUB: CVP, P.TH, NC, CBTH;
- Lưu: VT, ĐNMN đqviet 74



Lê Viết Chữ